



# ข่าวประชาสัมพันธ์

## มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๕-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๑๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๔ มูลค่าข่าว ๒๒๗,๕๖๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# มหา'ลัยหนุนใช้ข้อสอบกลางลดวิ่งรอก

จากกรณีการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่มี นายจาตุรนต์ ฉายแสง รว. ศึกษาธิการ เป็นประธาน ได้เสนอปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้คณะและมหาวิทยาลัยลดสัดส่วนการจัดสอบรับตรงเอง แต่หากจะจัดสอบให้ใช้ข้อสอบกลาง ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำลังร่วมกันพัฒนา หรือร่วมรับตรงผ่านระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ และให้จัดสอบหลังจากเด็กจบการศึกษาแล้วนั้น รศ.ดร.ศิริ ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มก. รับตรงกลางเป็นครั้งแรก โดยทุกวิทยาเขตจะรับผ่านระบบออนไลน์ให้เลือกได้ ๔ อันดับ ที่สำคัญให้ใช้คะแนนจากข้อสอบกลางที่จัดสอบโดย สทศ. คือ คะแนนสอบวิชาสามัญ ๗ วิชา เพราะไม่ต้องการให้เด็กวิ่งรอกและผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งสอดคล้องกับที่ รว. ศึกษาธิการต้องการ ส่วนในปีการศึกษา ๒๕๕๘ จะให้มหาวิทยาลัยรับระบบเดียวและใช้ข้อสอบกลางนั้น มก. ไม่มีปัญหา แต่ขอเสนอว่า ข้อสอบนั้นจะต้องสามารถคัดเลือกเด็กตามที่แต่ละคณะต้องการได้จริง ๆ เพื่อว่าเมื่อเด็กเข้าไปเรียนแล้วจะไม่มีปัญหาตามมา

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ข้อสอบกลางที่ว่านั้นอาจจะไม่ใช่

ข้อสอบที่ออกโดย สทศ. หรือหน่วยงานกลาง แต่คณะหรือมหาวิทยาลัยอาจจะมาออกร่วมกันและให้เด็กมาสอบและนำไปใช้คัดเลือกก็ได้ ซึ่งจะทำให้เด็กไม่ต้องวิ่งรอกสอบและเสียค่าใช้จ่ายมาก

พศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า ตนเห็นด้วยถ้ามหาวิทยาลัยจะใช้ข้อสอบกลางมาคัดเลือกเด็กเข้าเรียน แต่การออกข้อสอบกลางให้สามารถคัดเลือกเด็กได้ตรงตามที่ต้องการของคณะเป็นเรื่องยาก และระหว่างที่พัฒนาข้อสอบมหาวิทยาลัยก็ยังคงเป็นต้องออกข้อสอบ และจัดสอบรับตรงเอง เพื่อคัดเด็กเข้าเรียนได้ตามต้องการ ทั้งนี้ปัญหาการรับตรงไม่ได้เกิดจากมหาวิทยาลัยไปออกข้อสอบเอง แต่เกิดจากมหาวิทยาลัยรับตรงคนละช่วงเวลาทำให้เด็กวิ่งรอกสอบเกือบทั้งปี ดังนั้นที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จึงแก้ปัญหาโดยให้มหาวิทยาลัยมารับตรงในช่วงเดียวกันเดือนมกราคม

ด้าน นายจาตุรนต์ กล่าวว่า ตนขออ้อว่ารับตรงไม่ใช่ปัญหา และการพัฒนาข้อสอบเพื่อให้มหาวิทยาลัยและคณะต่าง ๆ ใช้ในการรับตรงไม่ได้หมายความว่า จะยกเลิกการสอบรับตรง เพียงแต่วิธีการรับตรงที่คณะและมหาวิทยาลัยจัดสอบเองทำให้เกิดการสอบจำนวนมากเป็นภาระนักเรียนและผู้ปกครอง อย่างไรก็ตาม ตนพร้อมจะรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน เพราะไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อนักเรียนและผู้ปกครอง.